

กระทู้ถามที่ ๔๒๔ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๕ มกราคม ๒๕๔๒

เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเจาะบ่อนบาดาล

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจำนวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยแล้ง น้ำในห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ฝาย สระน้ำ และบ่อนบาดาลแห้ง ขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยช่วยเหลือในเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ในการเกษตร พันธุ์พืช กล้วยไม้ และในด้าน อื่นๆ โดยเร็ว ดังนั้นจึงขอเรียนถามว่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการ กรมการปกครอง กรมทรัพยากรธรณี ไปตรวจสอบและซ่อมบ่อนบาดาลให้ใช้ได้ ทั้งชนิดมือโยกและ ชนิดเครื่องสูบ ตลอดจนช่วยล้างบ่อให้มีน้ำออกมาใช้การได้จะได้หรือไม่ ประการใด ถ้าไม่มีน้ำก็ขอให้ เจาะบ่อนบาดาลบ่อเดิมให้ลึกลงไปอีก เพื่อให้มีน้ำออกมาใช้จะได้หรือไม่ ประการใด ถ้ามิได้ เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๒๔ ร.

ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี
เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเจาะบ่อนบาดาล

ข้าพเจ้า พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเจาะบ่อนบาดาล ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบ รัฐบาลขอเรียนว่า การช่วยเหลือราษฎรโดยการตรวจสอบ ซ่อมแซม และเป่าล้าง บ่อนบาดาลให้ใช้งานได้ทั้งชนิดมือโยกและชนิดเครื่องสูบน้ำ และขุดเจาะบ่อนบาดาลบ่อเดิมให้ลึกลงไป อีกนั้น หน่วยงานในความรับผิดชอบของกระทรวงต่างๆ ได้ดำเนินการดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อนบาดาลให้ใช้งานได้ โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดภายในวงเงิน ๕ ล้านบาท และในอำนาจของนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอภายในวงเงิน ๑ แสนบาท สำหรับการขุดเจาะบ่อนบาดาลบ่อเดิมให้ลึกลงไปอีกนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมการปกครอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรี

๒. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการ ได้ตรวจสอบและซ่อมบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีจำนวนบ่อน้ำบาดาลที่สามารถใช้งานได้จำนวน ๓๖,๕๑๒ บ่อ สำหรับ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมโยธาธิการไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมบ่อน้ำบาดาล เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำ บาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยก โอนกิจกรรมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแทน ส่วนการพัฒนาบ่อ (เป่าล้างบ่อ) ยังคงให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการเจาะคงเป็นผู้รับผิดชอบเช่นเดิม ปัจจุบันกรมโยธาธิการได้รับงบประมาณให้ดำเนินการเฉพาะในส่วนของการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๓,๕๐๐ บ่อ และได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒,๕๕๓ บ่อ ส่วนในกรณีที่พื้นที่มีปัญหาสภาพน้ำ บาดาลต่ำ หรือชั้นให้น้ำมีปริมาณน้อย การแก้ไขปัญหาโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลบ่อเดิมให้ลึกลงไปอีกนั้น กรมโยธาธิการจะต้องมีการสำรวจข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา ก่อนโดยเครื่องมือสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบลักษณะชั้นดิน ชั้นหิน ความลึก และสภาพของชั้นน้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการเจาะบ่อน้ำบาดาลต่อไป

๓. กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้วางแผนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ในปีงบประมาณ ๒๕๔๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บ่อ ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน ๕๗๑ บ่อ สำหรับการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลนั้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทไม่ได้ดำเนินการ เพียงแต่ดำเนินการในส่วนพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเท่านั้น โดยในปี ๒๕๔๒ ได้วางแผนดำเนินงานเป่าล้างบ่อ ในจังหวัดต่างๆ ไร่จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บ่อ และได้ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๒,๓๐๔ บ่อ

๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้รับงบประมาณในการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน ๘,๖๗๖ เครื่อง และพัฒนา บ่อน้ำบาดาลจำนวน ๖,๗๐๐ บ่อ โดยจะเร่งรัดดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและพัฒนา บ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับเครื่องสูบน้ำมือโยก ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยในระยะแรกกรมทรัพยากรธรณีได้ใช้งบประมาณปกติส่วนหนึ่งดำเนินการ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมือโยกที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบทไม่ให้เกิดความเดือดร้อน และจะมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบต่อไป

สำหรับการเจาะน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณีมีนโยบายจะช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีน้ำใช้ อย่างทั่วถึงและพอเพียง หมู่บ้านใดมีบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดจนไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะดำเนินการเจาะให้ใหม่ โดยจะดำเนินการตามเทคนิคและวิชาการน้ำบาดาล เพื่อให้ได้น้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด